



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐

ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมืองออนไลน์ ฉบับประจำวันที ๑๐ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ก.ต่างประเทศเลือก “มศว” พัฒนาหลักสูตร

ให้วิทยาลัยศิลปศึกษาลาวเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ดร.อร พรรณ วีระวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า สำนักงานความร่วมมือเพื่อพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ ได้ติดต่อให้ มศว ทำความร่วมมือทางวิชาการด้านศิลปะ กับ วิทยาลัยศิลปศึกษา นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.) วิทยาลัยแห่งนี้เปิดทำการเรียนการสอนมานาน แต่หลักสูตรการเรียนการสอนยังอยู่ในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง สิ่งสำคัญก็คือ กระทรวงการต่างประเทศได้รับการติดต่อจากรัฐบาล สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต้องการมหาวิทยาลัยในเมืองไทยเข้าไปช่วยพัฒนา ปรับหลักสูตร ให้มีหลักสูตรปริญญาตรี และจัดอบรมให้ครูของวิทยาลัยแห่งนี้ จากนั้นกระทรวงการต่างประเทศก็ติดต่อมาที่ มศว ซึ่งทาง มศว ก็ยินดีอย่างมากและเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญอย่างยิ่ง ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีผ่านการศึกษา

“จากการตกลงความร่วมมือ จึงมีการลงนามในโครงการพัฒนาวิทยาลัยศิลปศึกษา สปป.ลาว ขึ้น เริ่มจากการวางแผน 4 ระยะ คือ 1. แผนงานพัฒนาบุคลากร สพร. ให้ทุนดูงาน สำหรับผู้บริหารฝ่ายลาวจำนวน 7 ทุน ให้ทุนหารศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ทุน ปริญญาโท 2 ทุน ในปี 2555-2556 ทุนฝึกอบรมเฉพาะทางเป็นทุนอบรมระยะสั้น 2 โครงการ และทุนให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมศิลปกรรมนานาชาติ ประจำปี 2555 จำนวน 3 ทุน 2.

แผนงานถ่ายทอดความรู้ คณะศิลปกรรมศาสตร์จะต้องส่งผู้เชี่ยวชาญทางศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์เพื่อนิเทศการสอน จำนวน 2 ครั้ง 3 แผนงานสนับสนุนอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน สพร ให้การสนับสนุนอุปกรณ์และสื่อการสอนภายใต้การควบคุมรายละเอียดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ แผนงานติดตามผลและประเมินผล คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดทำรายงานผลการดำเนินงานทุก 6 เดือน”

ดร.อรพรรณ กล่าวต่อว่า ทาง สพร.ให้ความเชื่อมั่นในการผลิตครูทางศิลปศึกษาแก่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว เป็นอย่างมากจากเหตุผลที่ว่า มศว เป็นแหล่งผลิตครูมากกว่า 60 ปี และมีผลผลิตไปเป็นครูอยู่ทั่วประเทศไทย ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ นับเป็นก้าวแรกในการขยายพื้นที่การผลิตครูของ มศว โดยเริ่มต้นจากการผลิตครูทางศิลปศึกษาและเชื่อมโยงสู่กลุ่มประเทศในอาเซียนต่อไป